

แนวโน้มตลาดวันนี้ (24 / 2/ 55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " ชะลอ แต่ยังไม่ขาย "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1140.1 จุด สูงขึ้น 2.25 จุด หรือ 0.2 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.59 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมี ยอดซื้อสุทธิ 1.2 พันล้านบาท เช่นเดียวกับสองวันที่ผ่านมา ที่นักลงทุนยังคงลดพอร์ตหุ้นบางตัวที่ขึ้นมามากในช่วงก่อนหน้า การรายงานผลประกอบการของบริษัท เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หุ้นหลายตัวมีการซื้อขายที่ผิดปกติไป ขณะที่ตลาดไม่ได้มีข่าว ที่สำคัญๆเข้ามาในวันนี้

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EC (European Commission) กล่าวว่า เศรษฐกิจยุโรปมีสัญญาณชะลอตัว โดยถูกถ่วงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของอิตาลีและสเปน ขณะที่การเดินหน้านโยบายช่วยเหลือทางการเงินขององค์กรอื่นๆ หลัง EU ผ่านความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการให้กับกรีซ ยังคงมีข่าวเข้ามาต่อเนื่อง (ส่วนใหญ่เป็นบวก)

ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัย (ดัชนีราคาขายบ้าน เดือน ธ.ค. +0.7% MoM) และ ตัวเลขเคลมว่างงานครั้งแรกที่ออกมาดี (351k ในสัปดาห์ที่ผ่านมา) นักลงทุนตอบรับในทางบวกต่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีการขยายตัว

เรคาดว่าตลาดหุ้นน่าจะกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย หลังนักลงทุนชะลอการลงทุนลง โดยอาศัยปัจจัยด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นตัวนำ แต่ถึงกระนั้น ด้วยเหตุที่นักลงทุนจะรอดูสถานการณ์ต่างๆของยุโรปว่าจะไปในทางใด จะทำให้แรงซื้อที่เข้ามาในตลาดจะเป็นไปอย่างเบาบาง

* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$107 เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ำมันที่ติดกลับมาพร้อมข่าวบวกของเศรษฐกิจสหรัฐฯและเรื่องของอิหร่าน จะทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมันในวันนี้ วกกลับมาเป็นบวกให้กับตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – การประชุมสภา ยังคงดำเนินต่อไป เราคงต้องมาคิดว่าหลังการประชุมผ่านไป เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะไปเพิ่มอรรถกฤษฎีการเมืองในประเทศให้สูงขึ้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ ปัจจัยในประเทศตัวหลักๆ จะเป็นเรื่องของ การรายงานผลการดำเนินงาน และผลพวงจากเหตุระเบิด ที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนมีความกังวลกันว่าจะพลิกกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " ลุ้นปิดบวก "

การซื้อขายยังน่าจะเบาบาง และแกว่งตัวในกรอบแคบ เป็นไปในลักษณะของการรอข่าวบวกใหม่ๆ (แรงขายจะไม่รุนแรง และจะเบาบางเป็นต้นๆ) โดยนักลงทุนน่าจะเข้ามาเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆในตลาด นำโดยหุ้นกลุ่มน้ำมันตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดัชนีฯ ดิ่งมีแนวโน้มที่จะปิดบวกจากวันก่อนไม่มากนัก

กลยุทธ์การลงทุน " เลือกเก็งได้บางตัว "

การที่นักลงทุนขายหุ้นออกมาไม่มากและมีเพียงบางตัว ทำให้เรามองว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงชะลอการซื้อ(มองตลาดยังดี) นักลงทุนอาจเลือกที่จะถือหุ้นรอในวันนี้ เพื่อรอให้ผ่านช่วงวันหยุดนี้ไป หรือเข้ามาเก็งกำไรแบบ day trade ในหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายสูงๆ ของตลาด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานหรือธนาคาร รวมไปถึงหุ้นที่มีการส่งงบการเงิน และออกมาดีเกินคาด (มงคล)

มงคล พวงเกตุรา

นักวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้ นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
